



ปีที่ 41 ฉบับที่ 44 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เชิญ พงม. รับฟังการชี้แจงเรื่องเงินเดือนและเงินชดเชย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องเงินชดเชยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังจากการปรับเงินเดือนพนักงานในอัตราใหม่ไปแล้วนั้น เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสับสนอยู่ อธิการบดีจึงขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องเงินชดเชย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 320

จึงขอเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าประชุมรับฟังตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

มหาวิทยาลัยนัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ 1 ส.ค. นี้

มหาวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีระเบียบ วาระสำคัญในเรื่องการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักศึกษา และแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันก่อนประชุม ณ อาคาร 19

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 – 4 สิงหาคม 2555 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 13.00 น.
2. กิจกรรมการแห่และถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากศาลาประตูหูก ถวาย ณ วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 07.30 น.
3. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 06.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
4. กิจกรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและการเสวนาธรรม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
5. กิจกรรมพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
6. กิจกรรมพิธีตักบาตรอุปัชฌาย์วันเข้าพรรษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
7. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทุกโครงการ ส่งชุดเบิกไปยังงานการเงินภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 ก่อนเวลา 16.00 น.

อนึ่งเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งชุดเบิก ขอให้จัดส่งชุดเบิก (ฉบับถูกต้องสมบูรณ์)ไปยังหัวหน้างานการเงินโดยไม่ต้องผ่านหน่วยตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เริ่มแล้ววันนี้ (31 ก.ค.) อพวช. เคลื่อนทัพจัดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เคลื่อนทัพจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อส่งเสริมเยาวชนในระดับภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้แก่เยาวชนและประชาชนในส่วนกลางแล้ว อพวช. ยังได้ขยายฐานความรู้สู่ทุกภูมิภาคด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้นเพื่อนำนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปให้เยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ รับประสบการณ์แปลกใหม่ เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนาน ในปี พ.ศ. 2555 นี้ อพวช. ได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์ออกไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับความเพลิดเพลินให้แก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 30 จังหวัด และในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 อพวช. ได้นำกิจกรรมดังกล่าวมาจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนและครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ การแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ การอบรมสัมมนาครู เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพับกระดาษ เป็นต้น เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้และได้ทั้งความบันเทิงควบคู่กันไป

จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันและเวลาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ม.ราชภัฏนครฯ จัดฝึกซ้อมหนีไฟหอพัก

ฝ่ายหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟหอพัก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรมหอพัก A ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผศ.สุรพล เรืองรอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้สัมภาษณ์ว่า ในการจัดการฝึกซ้อมหนีไฟหอพักนั้น ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพราะกองพัฒนานักศึกษาได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการป้องกัน อัคคีภัย การเตรียมความพร้อมที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิด อัคคีภัยขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่อาศัยอยู่ในหอพักมีความรู้ ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถหนีไฟได้อย่างถูกต้อง ได้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ แก่ โ ช ส ถ า น ก า ร ณ์ ได้ ใน ชีวิตประจำวัน จึงทำให้ฝ่ายหอพัก นักศึกษาจัดทำกรซ้อมหนีไฟหอพัก ขึ้นมาในครั้งนี้

หากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงในการซ้อมก็อย่าตื่นตระหนก เนื่องจากเราจะทำการฝึกซ้อมให้เหมือนจริงทุกอย่าง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาใน ณ โอกาสนี้ด้วย



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีสุนัอักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พื้กเตี๋ยงประจำวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปีนี้ ผศ.สุรพล เรืองรอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้บอกกล่าวมาว่าจะมีการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 8 สิงหาคมและวันที่ 6 ธันวาคม 2555 โดยในวันที่ 8 สิงหาคม นี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมารับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญผู้มีจิตกุศลที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

สัปดาห์นี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสองวัน คือวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสี่ประการ คือเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ประการที่สองเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก ประการที่สามเป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก ประการที่สี่เป็นวันแรกที่เกิดรัตนคระทั้งสามรัตนะ เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในโอกาสนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางในการสักการะบูชาของคหบดีเจ้าพระลัฒมาลัมพุทธเจ้า ประกอบกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเทียนพรรษาให้ผู้ว่าราชการฯ เป็นผู้แทนถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุฯ เป็นประจำทุกปี จังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นหลายกิจกรรม ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมดูรายละเอียดจากข่าวหน้า 2 ในวันนี้

ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมารศ.วิมล คำศรี ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทข้อมูลเอกสารโบราณ เสร็จจากเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่าน ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบกิจการนักศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการบรรยายธรรม หัวข้อ “วัยรุ่น วัยเรียน วัยรัก” วิทยากรโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต นักธรรมเอก แห่ง วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมาบรรยายธรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 600 คน เวลา 08.00-11.00น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จะมีค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท แจ้งความจำนองสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ โทร 075377437 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม นี้

โปรดทราบเนื่องจาก e mail ของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์โดนระงับการใช้โดย Hotmail จึงทำให้การรับข่าวสารของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์หยุดชะงักลง หลังจากได้พยายามกู้คืนมาเป็นเวลาหลายวันก็ไม่สามารถกู้คืนใหม่ได้ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ได้เปิด e mail เป็น pr@nstru.ac.th ใช้แทน mail เดิม หากท่านหรือหน่วยงานต่างๆต้องการส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โปรดส่งที่ e mail ใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดท้ายพื้กเตี๋ยงวันนี้ด้วยคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี “ดูข่าวการเมือง ยิ่งดูยิ่งวุ่นวาย ยิ่งดูยิ่งฟุ้งซ่าน แต่หากกลับมาดูใจของตนเองอย่างมีสติ รู้เท่าทันทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ทุกจิตที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ความทุกข์มากมายจะดับลง ดูจิตวันละนิดจิตแจ่มใส” สวัสดีค่ะ